

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2559

ระวังไรแดงแอฟริกัน



ฝนห่างหายเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัว ในภาวะอากาศเช่นนี้ กรมวิชาการเกษตร ฝากเตือนเกษตรกร ชาวสวนทุเรียนให้เฝ้าระวังการระบาดของ...ไรแดงแอฟริกัน เพราะนับแต่นี้ไป (ธันวาคม-มกราคม) จะเป็น ฤดูกาลบรรยากาศเหมาะสมให้ไรแดงแอฟริกันระบาดมากที่สุดประจำปี อีกช่วงที่มีระบาดรองลงไปคือ มีนาคม-เมษายน แต่เมื่อฝนมามันจะห่างหายไป พฤติกรรมการทำลายทุเรียนของไรแดงแอฟริกัน จะเข้ามา ดูดกินน้ำเลี้ยงใบในระยะต้นทุเรียนกำลังเตรียมตัวออกดอก ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณ ด้านบนใบทุเรียนแก่ ทำให้ใบเปลี่ยนเป็นสีเขียวจางและเหลืองซีด เนื่องจากใบทุเรียนสูญเสียคลอโรฟิลล์... แต่บางครั้งตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่บนใบเพสลาด ทำให้ใบมีอาการเหลืองซีด ไม่เขียว และไม่มันวาว เหมือนใบปกติ หากระบาดรุนแรงต่อเนื่องเป็นเวลานาน ส่งผลให้ใบทุเรียนหลุดร่วงอย่างรวดเร็ว ต้นทุเรียน จะชะงักการเจริญเติบโต และมีผลต่อการติดดอกและผลของทุเรียน

เกษตรกรสามารถสังเกตอาการได้จากการตรวจดูใบทุเรียน จะมีจุดประสีขาวกระจายทั่วใบด้านบน ต่อมาจุดประสีขาวจะแผ่ขยายออกไปเป็นบริเวณกว้าง จนทำให้ใบดูขาวซีด เพราะมีคราบสีขาวยเกาะติดเป็น ผงขาว ๆ คล้ายฝุ่นบนใบทุเรียน และจะเห็นไรแดงแอฟริกันได้ด้วยตาเปล่า...เป็นจุดเล็ก ๆ สีน้ำตาล วิ่ง เคลื่อนไหวไปมา หากตรวจพบใบทุเรียนมีไรแดงแอฟริกัน 5 ตัวต่อใบ และใบแก่ ถูกทำลายไปมากกว่า 25% ต่อต้น ให้ฉีดพ่นด้วย “สารฆ่าไร”...สารโพรพาร์โกต์ 30% ดับเบิลยูพี อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ สารอะมิทราซ 20% อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และควรพ่นสารสลับชนิดกันเพื่อป้องกันไรแดงตื้อยา อย่าไปหลงผิดเห็นใบทุเรียนซีด ร่วงหล่น นี้กว่าเป็นโรครากเน่าโคนเน่า แล้วซึ้อยามาใช้ผิดประเภท จะเสียเงินไปฟรีๆ ไม่มีประโยชน์ใดๆ

ปลูกแตงโมไร้เมล็ด..ในกระถาง



เจ้าของเกาะแก้วฟาร์ม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด คิดแปลกปลูกแตงโมในกระถางได้ผลผลิตไม่แพ้ปลูกกลางแจ้ง กลายเป็นสูตรสำเร็จให้กับคนที่อยากปลูกแตงโม แต่มีพื้นที่น้อยได้นำไปใช้กัน

“เริ่มแรกปลูกเมล่อนในโรงเรือน พร้อมกับไปรับแตงโมจากนครพนมมาขาย เปิดตลาดขายเองหน้าสวน ขายแทบไม่ทัน ประกอบกับต้องเดินทางไปรับสินค้าในระยะไกลพอสมควร จึงมีแนวคิดจะปลูกแตงโมขายเอง เริ่มศึกษาข้อมูลการปลูกแตงโม โดยเฉพาะแตงโมไร้เมล็ดพันธุ์แฮปปี้แฟมิลีของบริษัท ชินเจเนทาซีดส์ จำกัด ที่ได้ราคาสูงและขายดีกว่าพันธุ์อื่น จึงตัดสินใจลงมือปลูก แต่ด้วยพื้นที่ในฟาร์มเหลือน้อย ไม่สามารถปลูกแตงโมลงดินได้เหมือนคนอื่น จึงใช้วิธีปลูกในกระถาง เพราะเมล่อนปลูกในกระถางได้ ทำไมแตงโมจะปลูกไม่ได้”

ภาคพล ชวีวัฒน์ เจ้าของเกาะแก้วฟาร์ม อธิบายว่า การปลูกแตงโมในกระถางจะไม่เหมือนปลูกลงดินกลางแจ้ง ที่แตงโม 1 ต้นสามารถเก็บลูกได้ 2 ลูก ปลูกในกระถางสามารถไว้ลูกได้เพียง 1 ลูก เพราะไว้มากกว่า 1 ลูก จะได้แตงโมผลเล็กไม่ได้ขนาด 4-6 กก. ขึ้นไปตามที่ตลาดต้องการ



วิธีการปลูก ใช้กระถางขนาด 13-15 นิ้ว เตรียมดินร่วนปนทรายและปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตรสำเร็จรูปที่มีขายตามท้องตลาดมารองกัน เพาะกล้าในถาดเพาะ 15 วัน เลือกต้นที่แข็งแรงลงปลูกในกระถางได้ แต่การเพาะกล้าและการปลูก ต้องเพาะและปลูกทั้งแตงโมไร้เมล็ดควบคู่กับแตงโมพันธุ์ทั่วไป ในอัตราแตงโมไร้

เมล็ด 4 ต้นต่อแปลงโมพันธุ์ทั่วไป 1 ต้น เนื่องจากแปลงโมไร่เมล็ดเกษตรกรตัวผู้จะเป็นหมัน ต้องพึ่งพาเกษตรกรจากแปลงโมพันธุ์อื่นมาช่วยผสมพันธุ์ให้ติดลูก

เมื่อลงปลูกในกระถางแล้วให้รดน้ำวันละครึ่ง หรือเดินระบบน้ำหยด อย่าให้น้ำชุ่มเกินไป หากดินยังชุ่ม ไม่ต้องรดน้ำ หากพบแมลงรบกวนให้ใช้น้ำหมักยุงคาลิปตัสผสมสะเดา หรือน้ำส้มควันไม้ ฉีดพ่นทุก 3-5 วัน ในช่วง 10 วัน หลังย้ายลงกระถาง ให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15...ระยะ 20 วัน ต้นแปลงโมจะเริ่มแตกแขนง ตัดแต่งให้เหลือ 3-4 แขนง ให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อีกครั้ง เมื่อครบ 30 วัน จะถึงระยะออกดอก นำเกษตรกรผู้ที่บ้าน (ไม่มีกระเปาะ) ของแปลงโมพันธุ์อื่น 2 ดอกผสมกับเกษตรกรเมียของแปลงโมไร่เมล็ด (มีกระเปาะ) 1 ดอก พร้อมเปลี่ยนปุ๋ยเป็นสูตร 12-24-12

ผ่านไป 3 วัน จะเริ่มเห็นผลแปลงโม ให้เด็ดผลที่ขึ้นต่ำกว่าข้อที่ 15 ทิ้ง เหลือผลที่สมบูรณ์ที่สุดไว้เพียง 1 ผล เมื่อผลโตได้ระยะหนึ่งเปลี่ยนสูตรปุ๋ยมาเป็น 13-13-21 พร้อมกับทำตาข่ายเสริมแขวนพวงไม่ให้ผลแปลงโมหล่น หลังจากผสมเกสร 25 วัน จะได้ระยะเวลาเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ ควรดน้ำให้ 7 วัน ก่อนเก็บผลผลิต เพื่อเพิ่มความหวาน